



TÒA GIÁM MỤC XUÂN LỘC
BAN BÁC ÁI XÃ HỘI – CARITAS

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH XUÂN LỘC

Giáo xứ Lai Ôn, ấp Lộ Đức, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

ĐT + Fax : 0251.3980.789. Email : caodanghoabinhxuanloc@gmail.com; Website: caodanghoabinhxuanloc.edu.vn

Hòa Bình Xuân Lộc, ngày 18 tháng 05 năm 2022

Kính thưa:

- **Cha giám đốc Caritas Việt Nam; Quý Cha giám đốc Caritas các giáo phận; quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý nhân viên trong văn phòng Caritas Việt Nam và văn phòng Caritas các giáo phận.**

- **Quý Cha đặc trách Truyền thông và văn phòng truyền thông các giáo phận.**

Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc chúng con, cũng như các trường trong cả nước đang vào mùa tuyển sinh cho năm học mới 2022 – 2023. **Riêng trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc, năm học sắp tới là tròn 10 năm** góp mặt trong lĩnh vực giáo dục văn hóa và nghề nghiệp của Việt Nam. Chúng con xin **cảm ơn quý Cha Giám Đốc đương nhiệm và kỳ cựu của Caritas Việt Nam và Caritas các giáo phận, Ban Truyền Thông các giáo phận** đã hỗ trợ cho trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc non trẻ bằng nhiều cách trong suốt 10 năm qua.

Giờ đây, chúng con lại bước vào mùa tuyển sinh của năm thứ 10. Kính xin quý Cha thương giúp chuyển tải thông tin tuyển sinh trên các trang mạng của Caritas Việt Nam, và của các giáo phận, để phụ huynh và HS-SV có nhu cầu biết đến trường CĐ Hòa Bình Xuân Lộc trong hệ thống Caritas Việt Nam. Ước mong chúng con được đón nhận nhiều HS-SV qua sự giới thiệu của quý cha và quý vị.

Năm học thứ 10, chúng con vẫn đào tạo 10 nghề hệ Cao Đẳng và 18 nghề hệ Trung cấp (*trong brochure đính kèm*). Đồng thời, vẫn liên kết với trường ĐH. Sư Phạm Tp.HCM để đào tạo giáo viên mầm non bậc đại học hệ Vừa Học Vừa Làm; Vẫn liên kết với trường ĐH. Công Giáo Sangji tại thành phố Andong, Hàn Quốc để đào tạo nâng cao 02 nghề: Công nghệ Ôtô và Làm Đẹp (K-Beauty).

Riêng về phần học phí, vì tình hình chung cả nước sau đại dịch Covid-19, chúng con cũng phải nâng học phí thêm 500.000 VNĐ/năm trong cả hai hệ Trung cấp và Cao đẳng. (*Như vậy: hệ Trung cấp 5.000.000 VNĐ/năm. Hệ cao đẳng: 6.000.000 VNĐ/năm*). Đặc biệt, việc hỗ trợ cho các HS-SV có hoàn cảnh khó khăn và biểu dương các HS-SV chăm ngoan, học giỏi, chúng con vẫn thực hiện bình thường như những năm trước, bằng hình thức trao học bổng khuyến học.

Chúng con trân trọng cảm ơn lòng thương mến của Cha Giám Đốc Caritas Việt Nam và quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý nhân viên trong văn phòng Caritas và văn phòng Truyền thông các giáo phận. Kính chúc quý Cha và quý vị dồi dào sức khỏe, bình an và thành công nhiều trong chiến dịch “Chúng ta cùng nhau – Together We”.



Kính thư

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uy

Giám đốc Caritas Xuân Lộc

Hiệu trưởng trường CĐ. Hòa Bình Xuân Lộc